

Giao Diện Mạng Lưới Tiêm Chủng & Vắc Xin (VINI)

Cách Đăng Ký Tiêm Vắc Xin Ngừa COVID-19 Với Thành Viên Hộ Gia Đình

Tờ Thông Tin Hướng Dẫn này nhằm giúp người dân New Hampshire lên lịch hẹn tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho chính họ và thành viên trong gia đình trên Giao Diện Mạng Lưới Tiêm Chủng & Vắc Xin của New Hampshire (VINI).



Tôi có thể đưa một thành viên trong gia đình đến cuộc hẹn của tôi không?

Quý vị được phép đưa một (1) thành viên trong gia đình đến cuộc hẹn *nếu họ cũng đủ điều kiện trong bất kỳ giai đoạn mở cửa nào*. Sau khi đăng ký và kích hoạt tài khoản, hãy đăng ký thành viên gia đình của quý vị bằng cách nhấp vào ô **Thêm Thành Viên Gia Đình (Add a Family Member)** trên VINI. Sau khi đăng ký thành viên gia đình, họ có thể đi cùng đến cuộc hẹn của quý vị mà không cần lên lịch một cuộc hẹn riêng.

Xin Lưu Ý: Nếu quý vị đăng ký thành viên hộ gia đình của mình thông qua quy trình này, mọi thông tin liên lạc sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký tài khoản VINI. Nếu thành viên trong gia đình quý vị muốn tự quản lý cuộc hẹn tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của họ và nhận thông tin liên hệ trực tiếp, vui lòng hướng dẫn họ hoàn thành độc lập quy trình sàng lọc và đăng ký bằng địa chỉ email khác với địa chỉ đã được sử dụng.

Làm cách nào để thêm một thành viên gia đình vào tài khoản của tôi?

- Nhấp vào **Thêm Thành Viên Gia Đình** trên **Trang chủ VINI**, rồi nhấp vào **Thêm Thành Viên Gia Đình**.
- Quý vị sẽ được điều hướng đến quy trình sàng lọc và đăng ký cho thành viên trong gia đình của mình.
 - Nếu quý vị đăng ký cho thành viên hộ gia đình, quý vị sẽ phải trả lời các câu hỏi về tiền sử bệnh của họ và một số bệnh dị ứng có thể cản trở việc tiêm chủng. Xem lại bài viết [“Những Thành Phần của Vắc Xin” \(What’s in Vaccines\)](#) của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) để biết liệu thành viên trong gia đình quý vị có thể bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong vắc xin ngừa COVID-19 hay không
 - Khi cả hai thành viên trong gia đình đã đăng ký, hãy tiến hành **Tạo/Quản Lý Cuộc Hẹn (Create/Manage Appointment)** trên trang chủ VINI và làm theo các bước để lên lịch cuộc hẹn tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của quý vị. Cuộc hẹn mà quý vị sắp xếp sẽ dành cho cả quý vị và thành viên trong gia đình quý vị



Những điều cần ghi nhớ về cuộc hẹn với thành viên gia đình của quý vị:

Khi quý vị đã hoàn tất đăng ký và thêm một thành viên gia đình đủ điều kiện, thành viên gia đình của quý vị sẽ được liên kết với cuộc hẹn của quý vị. Cuộc hẹn tiêm chủng của họ hiện đã được liên kết với cuộc hẹn của quý vị và sẽ thay đổi nếu/khi cuộc hẹn của quý vị thay đổi hoặc nếu quý vị chọn hủy cuộc hẹn của mình.

Xin chúc mừng - quý vị đã đặt lịch hẹn tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho quý vị và một thành viên trong gia đình!

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào trong suốt quá trình này, vui lòng quay số 2-1-1 để được hỗ trợ.